

บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบก ฉบับที่ 57 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2547 นี้ ประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 4 เรื่อง เรื่องแรก โดยนายแพทย์ วิริยะ แก้วกิงสตาล และ นายแพทย์ ปิยะ เตียงประเสริฐ จากกองคัลยกรรม เรื่อง “การประเมิน Alvarado Score ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน” เพื่อการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน” ซึ่งการศึกษานี้พบว่า Alvarado Score ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7 มีความไวและความจำเพาะสูง สามารถนำมาใช้ช่วยในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบได้

เรื่องที่สอง โดยนายแพทย์ อนุชา พันธ์น้อย และนายแพทย์ จรัส พงศ์ เกษมมงคล จากกองคัลยกรรม เรื่อง “การศึกษาความชุกของภาวะขาดสารอาหารก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ในช่องท้อง” พบความชุกของภาวะขาดสารอาหาร 43.53% โดยมีความสัมพันธ์กับระดับ albumin, hematocrit และดัชนีมวลกาย

เรื่องที่สาม โดยนายแพทย์ สุทธิ พานิชกุล และคณะ เรื่อง “การประเมินความก้าวหน้าโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยนักเรียนแพทย์ทหาร ปีการศึกษา 2545” พบว่า นักเรียนแพทย์ทหารมีความพอใจในระบบการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ ภายหลังจากการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ ทำให้มีความคุ้มค่าในการดำเนินงานการประกันคุณภาพของสถาบัน

เรื่องที่สี่โดย พันเอก บพิตร กลางกัลยา และคณะ เรื่อง “ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของ

กองทัพ” พบว่า สมุนไพรหลายชนิดมีประโยชน์สามารถนำมาใช้รักษาอาการต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะยาระงับปวด ลดไข้ ต้านอักเสบ และคลายกล้ามเนื้อ แก่เคล็ดขัดยอก

บทความพิเศษประจำฉบับนี้มี 1 เรื่อง คือ “Immunological Assays to Measure Host Immune Response to HIV” โดย พันเอกหญิง ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร์ มีค่าถามสำหรับ CME credit 5 ข้อ คิดเป็น CME credit 1 ชั่วโมง

พันเอก บพิตร กลางกัลยา เป็นอาจารย์ทางด้านเภสัชวิทยาเก่าแก่ท่านหนึ่ง มาพร้อมกับการเปิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์บัณฑิต จากที่ท่านได้อยู่ในสถาบันแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานจะครบ 30 ปี ในปีหน้านี้ ด้วยความเป็นห่วงและรักในสถาบันแห่งนี้ ท่านจึงเขียนบทความพิเศษ “25 ปีในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์ในอนาคตขึ้น

ในฉบับนี้มีปณิธานที่น่าสนใจหลายเรื่องให้อ่านกันเพลินๆ ได้ แนวคิดต่างๆ เพิ่มขึ้นคือ เรื่อง “คนยุคใหม่ควรเป็นคนอย่างไร” “Reassurance Therapy : การรักษาที่ต้องฝึกฝนวิธีใช้” และ “ทำงานให้เป็นบุญ” เป็นต้น

ปิดท้ายเล่มด้วยภาพ 4 สี คำถามประจำฉบับโดย พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชัย ลีละสิริ เช่นเคย และมีคำตอบของฉบับก่อนรวมทั้งคำตอบของ CME credit ด้วย

วิชัย ประยูรวิวัฒน์
บรรณาธิการ

